



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: 40ปีสศก.ปรับตัวเข้ายุคดิจิทัล พัฒนาข้อมูล...	แนวหน้า
2. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่	แนวหน้า
3. คอลัมน์: EEC Analysis: เทคโนโลยี'เกษตรอัจฉริยะ'	กรุงเทพธุรกิจ
4. เปิดตลาดเกษตรกรถาวร'เมืองธมมา' จังหวัดนำร่องตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	คมชัดลึก
5. ฮือฮาวิจัยฯ'2พันธุ์ข้าว'ด้านมะเร็ง	เดลินิวส์
6. ชีดเส้นเลิก"พาราควอต" ไม่เกิน1ม.ค.63-ชูชงป.ป.ช.ฟัน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. 3ปี'บางระกำโมเดล' แก่'แล้ง-ท่วม'ซ้ำซากชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรขึ้นมื่น	มติชน
8. ภาพข่าว: ลงนามบันทึกข้อตกลง	ข่าวสด
9. คอลัมน์: สารพันปัญหา สารนะรู้?	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: แจกอีก 2 หมื่นล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ	ไทยรัฐ
12. กรมส่งเสริมการเกษตรจัด 3 โครงการ ลุยลดพื้นที่การเผา.....	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13878 หน้า : 8 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: 40ปีสศก.ปรับตัวเข้ายุคดิจิทัล พัฒนาข้อมูลสารสนเทศตอบโจทย์เกษตรกร

# 40ปีสศก.ปรับตัวเข้ายุคดิจิทัล พัฒนาข้อมูลสารสนเทศตอบโจทย์เกษตรกร



จิริยา สุทธิไชยา  
เลขาธิการ สศก.



## รายงานพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ สศก.ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร รายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือออกมาเป็นมาตรการหรือแนวทางเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางสาวจิริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา สศก.ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านต่างๆ จำนวนมาก เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ และหลากหลาย (Big Data) ทั้งข้อมูลเรื่องการผลิต จำนวนเกษตรกร ขนาดการถือครองที่ดิน ข้อมูลสินค้าต่างๆ ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน รายได้เกษตรกร ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนามาต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามตำบล หมู่บ้าน สอบถามเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการเศรษฐกิจ ได้ตัวอย่างมาตรวจสอบวิเคราะห์และจัดทำเป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน หรือผ่านหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เช่น

เกษตรตำบล รวมถึงสื่อสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบเผชิญหน้า

ต่อมาพัฒนาเป็นระบบ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรทุกอย่างเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th) ของสศก. ควบคู่กับช่องทางปกติก็นือ แนะนำให้ความรู้ผ่านหน่วยงานในพื้นที่ และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ภายใต้งักัดกระทรวงเกษตรฯ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ สศก. รวบรวมไว้มีขนาดใหญ่และครอบคลุมรอบด้าน จึงจำเป็นต้องย่อยข้อมูลจาก Big Data โดยจำแนกและจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจากข้อมูลเหล่านี้ เช่น ข้อมูลการผลิตแยกเป็นระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ซึ่งในอนาคตจะพยายามลงข้อมูลให้ลึกไปถึงระดับอำเภอ

ที่สำคัญ สศก.ยังพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการจัดชุดข้อมูลที่ เหมาะสมต่อการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไว้ในแอปพลิเคชัน (Application) ที่เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน ได้แก่ แอปฯ OAE RCMO กระดานเศรษฐกิจ ใช้คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด และล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ แอปฯ ฟาร์ม D เพื่อการออกแบบจัดการฟาร์มที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิ

รหัสข่าว: C-190426005052 (26 เม.ย. 62/06:10)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: 40ปีสศก.ปรับตัวเข้ายุคดิจิทัล พัฒนาข้อมูลสารสนเทศตอบโจทย์เกษตรกร

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13878 หน้า : 8 (ล่าง)

สินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต ซึ่งแอปพลิเคชันจะกำหนดให้เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม และในระยะต่อไปจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้นำข้อจำกัดของเกษตรกรได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป

“ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรที่ สศก.จัดทำขึ้นและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากเกษตรกรและผู้สนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มาต่อเนื่อง ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยำ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ ภูมิสังคม และการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล บุคลากรของสศก.ต้องปรับตัว พัฒนาวิชาการผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะให้บริการเกษตรกรของประเทศเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากข้อมูลสำคัญมากที่สุด ถ้าเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ จะรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว นำไปสู่การปรับตัวพัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ต้นทุนต่ำและให้ผลตอบแทนสูง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” เลขาธิการ สศก. กล่าว

สำหรับก้าวต่อไปในปีที่ 41 สศก.ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรไทยในที่สุด



## ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่

ก่อนหยุดสงกรานต์ มีข่าวที่ฮอตไม่แพ้เรื่องการเมือง นั่นคือ ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นมูลนิธิข้าวขวัญ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่มูลนิธิมีกัญชาไว้ในครอบครอง ยึดสารสกัดจากกัญชามูลนิธิขึ้นชันว่าทำการผลิตแจกจ่ายผู้ป่วย รวมทั้งออกหมายเรียก **เดชา ศิริภัทร** ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ มาให้ปากคำด้วย

งานนี้ที่ฮอต เพราะ **อนุทิน ชาญวีรกูล** หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ขุนโขบายพรรคกว่าจะทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ออกตัวแรงประกาศจะเสียเงินค่าประกันตัว **เดชา ศิริภัทร**

ที่ฮอตเพราะ **วิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศสั้นๆ จะลาออกจากตำแหน่ง ถ้า **เดชา ศิริภัทร** ถูกดำเนินคดี พร้อมกับให้ข่าวว่านายกรัฐมนตรี **พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา** รวมทั้งรองนายกฯ **พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง** สั่งในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ให้กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย สันนิษฐานมูลนิธิข้าวขวัญทำการพัฒนาการผลิตสารสกัดจากกัญชาต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

พอเข้าใจได้ถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการยามารักษา และบำบัด แต่ไม่เข้าใจถึงแนวคิด และการตัดสินใจของรัฐบาลต่อกรณีนี้ ทำให้ต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 กำหนดให้ กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 กลุ่มเดียวกับ กระท่อม และฝิ่น เหตุผลเพราะกัญชามีสารออกฤทธิ์ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC ซึ่งมีผลต่อสมอง ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เสพ ทำให้ผู้เสพยาอาการคล้ายเมาเหล้า ความคิดอ่านช้า สับสน และประสาทหลอน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ครอบครอง ผู้เสพยา กัญชา มีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีโทษจำคุก และปรับเป็นเงินตามอัตราที่กำหนด ซึ่งมากน้อยต่างกันไปตามความผิด

นั่นเป็นกฎหมาย เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ซึ่งยังไม่มีกรณีสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย คนทั่วไปเสพยา กัญชาแบบสูบบุหรี่ หรือสูบจากลำไม้ไผ่ที่เรียกกันว่า “บ้องกัญชา” หรือบางคนอาจใช้ใบกัญชาผสมลงไปในอาหารที่ปรุงรับประทาน ไม่ได้หวังผลในการรักษาโรค หวังเพียงเพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย มีความสุข

ต้องยอมรับว่าในระยะหลังมนุษย์พยายามกลับสู่ธรรมชาติ แม้ยารักษาโรคก็แสวงหาจากธรรมชาติ คือสมุนไพรต่างๆ กัญชา ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรเหล่านั้น มีหลายประเทศใช้สารสกัดจากกัญชามารักษาโรค กระแสการใช้กัญชารักษาโรคเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ และมีผู้แอบใช้เทคโนโลยีผลิตสารสกัดจากกัญชาในรูปแบบน้ำมันกัญชา (แบบน้ำ และแคปซูล) นำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะช่วยให้นอนหลับ นอนไม่หลับ รู้สึกผ่อนคลาย และหลับสบาย จนเป็นที่นิยมกันแพร่หลายแบบบอกเล่ากันปากต่อปาก

คนที่แอบผลิตน้ำมันกัญชามีได้มีเพียงมูลนิธิข้าวขวัญ ของ **เดชา ศิริภัทร** เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายราย สันนิษฐานของน้ำมันกัญชาที่ผลิตออกมาจำหน่ายแตกต่างกันไป และไม่ใช่ถูกๆ แต่คนที่อยากรักษาอาการนอนไม่หลับ ไม่รู้สิว่าแพง ยิ่งมาในระยะหลังบอกว่าสามารถรักษาโรคอะไรก็ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงราคา แต่เรื่อง

รักษามะเร็งยังมีหลักฐานอ้างอิงน้อยกว่ารักษาโรคนอนไม่หลับ

เมื่อกระแสกัญชารักษาโรครุนแรง ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงอนุญาตให้สามารถผลิต จำหน่าย และครอบครองกัญชาได้ เฉพาะกรณีที่ต้องการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีไป

จนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการออก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่าสามารถนำกัญชา และกระท่อมไปใช้ในทางการแพทย์ และวิจัยได้ พร้อมกับออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาก่อนที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

ที่กล่าวมาเป็นลำดับนี้ ก็ดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจะปลดล็อกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาอย่างเป็นทางการขึ้นตอนนี้อยู่แล้ว...ทำไมนายกและรองนายกรัฐมนตรี จึงต้องรีบสั่งการแบบข้ามขั้นตอน

ยังไม่เข้าใจ...กรณีของมูลนิธิข้าวขวัญนี้มีการอ้างว่าไปยื่นเรื่องขออนิรโทษกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รับเรื่อง แต่กลับโดนบุก ตรวจค้นและแจ้งข้อหาดำเนินคดี ขณะที่ยังไม่ทันกำหนดระยะเวลาขออนิรโทษกรรม น่าสงสัยจริง เรื่องนี้ใครสร้างสถานการณ์ ใครต้องการผลงาน ใครต้องการโยนหินถามทาง แต่ที่แน่ๆ มีคนได้คะแนนไปเต็มๆ คือ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย **อนุทิน ชาญวีรกูล** (อาจจะรวมไปถึง คนที่จัดงาน “พันธุ์วีรรมย์” ที่เพิ่งจบไปด้วย) และ **วิวัฒน์ ศัลยกำธร** ที่กล้าเอาตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ ที่กำลังจะหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาล เป็นเดิมพัน

เดจิง ..เดจิง เดจิง...ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ แต่เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา...

## แว่นขยาย

# เทคโนโลยี 'เกษตรอัจฉริยะ'

## จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค

Infographic illustrating the flow from farm to consumer, highlighting various agricultural and technological elements. It features a farmer, a tractor, a truck, and a harrow, along with a list of products and their corresponding technologies.

เมล็ดพันธุ์	➔	คัดพันธุ์ธรรมชาติ, GENE Alteration
เพาะปลูก	➔	ใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร, Robotics Done GPS ฯลฯ
บริโภค/แปรรูป	➔	Automation/IoT
E-Commerce	➔	ระบบขนส่ง, tracking System
ผู้บริโภค	➔	ปรับตัวเร็ว, ต้องการสินค้าตรงเวลา, ไร้ราคา

สินค้านำร่อง: ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, มันสำปะหลัง, สับปะรด, มะเขือเทศ

ที่มา: กระทรวงเกษตร

### กรุงเทพธุรกิจ EEC Analysis

“ภาคการเกษตร” อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม S-curve ทั้งกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเชื่อมเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า แรงงานพื้นที่ทำการเกษตรกำลังลดลง ประกอบกับกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น กดดันให้ภาคการเกษตรของไทยต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่การทำ

### เกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ

ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า ด้านพัฒนาข้อมูลปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกแบบ near real time รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้ คาดว่าจะลดความสูญเสียลดต้นทุนลดปริมาณการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น้ำ และการใช้แรงงานเพิ่มรายได้เกษตรกร สามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตได้อย่างแม่นยำเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด ช่วยในการวางแผนการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางการตลาดสนับสนุนการทำตลาดล่วงหน้า

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6307

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 123.43 Ad Value: 217,236.80

PRValue (x3): 651,710.40

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เปิด'ตลาดเกษตรกร'เมืองรกมำ จังหวัดน่านรองตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย



## เปิด'ตลาดเกษตรกร'เมืองรกมำ จังหวัดน่านรองตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย



**จากนโยบาย "ตลาดนำการผลิต"** ของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พยายามผลักดันจัดตั้ง "ตลาดเกษตรกร" เพื่อเป็นช่องทางตลาดในการจำหน่ายผลผลิตจากแปลงผลิต โดยสนับสนุนให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านกลไกสำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดเกษตรกร ขับเคลื่อนและผลักดันตลาดเกษตรกรให้เป็นช่องทางทางการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรง

การเกิดขึ้นของตลาดเกษตรกร หรือ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เริ่มดำเนินการในเบื้องต้นใน 40 จังหวัดที่มีความพร้อม เป็นการเปิดลานโล่งหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ หรือในสถานที่ราชการ โดยการกางเต็นท์ให้เกษตรกรมาวางจำหน่ายสินค้า เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการตลาด ทั้งการพัฒนาตลาดเดิมที่มีอยู่ หรือหาแหล่งจัดสร้างตลาดใหม่ ๆ ที่อยู่ในเขตชุมชน

หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และจากเสียงตอบรับจากเกษตรกร และผู้บริโภค

จากนั้นจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องตลาดเกษตรกรขึ้นใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่ โดยนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Yong Smart Farmer

"ตลาดเกษตรกรถาวร จังหวัดลำปาง เป็นอีกตัวอย่างของการบริหารจัดการ ที่จับต้องได้ โดยมีจุดเด่นเป็นตลาดเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่มีสารพิษตกค้าง อาทิ มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ PGS ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ออ. มพช. HACCP ส่วนประเภทอาหารปรุงสุก จะต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร การบริหารจัดการพื้นที่ตลาด โดยมีคณะกรรมการตลาดเกษตรกรทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาในรูปแบบกองทุนกลุ่ม เพื่อเป็น

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6307

Col.Inch: 123.43 Ad Value: 217,236.80

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

PRValue (x3): 651,710.40

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เปิดตลาดเกษตรกรถาวร'เมืองรถม้า' จังหวัดน่านรองตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ”

สำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการตลาดเกษตรกรถาวร ที่มุ่งเน้นการดูแลพื้นที่ร่วมกัน มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรถาวรผ่านกระบวนการเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรและเป็นเกษตรกรตัวจริงและสมาชิกกลุ่มส่งเสริมของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

โดยเฉพาะลำปางถือได้ว่าเป็นจังหวัดต้นแบบ ในการนำร่องตลาดเกษตรกรถาวรให้แก่จังหวัดอื่นๆ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่ตั้งและผู้จัดจำหน่ายที่เป็นเกษตรกร โดยตลาดดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ได้เรียนรู้ทางด้านการผลิต และความต้องการทางการตลาด ด้วยการขยสินค้า กำหนดราคาจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรม และยังได้พบปะผู้บริโภคเพื่อนำสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ไปพัฒนาผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม



“จริงๆ แล้วในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดก็มีตลาดเกษตรกรของศูนย์ฯ อยู่แล้วและมีกรมแจ้งยอดรายได้มายังกรมทุกเดือน จะเห็นว่ายอดรายได้ตั้งแต่ปี 2558-2562 อยู่ที่ประมาณ 600 กว่าล้านบาท แค่นี้ไตรมาสแรกปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) แจ้งรายได้เข้ามา 71 ล้านบาท”

ในขณะที่ตลาดเกษตรกรถาวรนั้น อภิรักษ์เผยว่าเป็นการต่อยอดมาจากตลาดเดิมเพียงแต่ได้ขยายพื้นที่เพิ่มให้เป็นตลาดถาวร ขณะที่เกษตรกรก็มีประสบการณ์ได้เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตลาดเดิมมาในระดับหนึ่ง การก้าวมาสู่ตรงนี้จะทำให้เกษตรกรมีความเป็นมืออาชีพในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการตลาดมากขึ้น

“ตลาดถาวรตอนนี้ที่เปิดตลาดไปแล้วมี 5 จังหวัด ซึ่งผลตอบรับดีมากยิ่งเหลืออีก 2 จังหวัดคือ เชียงราย กับราชบุรี ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ ส่วนงบประมาณดำเนินการเฉลี่ยจังหวัดละ 15 ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างตัวอาคาร ลานจอดรถ ห้องน้ำและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน ความสะดวกต่างๆ” ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจการเกษตรเผย พร้อมย้ำว่าทุกจังหวัดยังมีการตรวจสอบราคาพืชผักค้ำในสินค้าด้วยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

อนุชา ย่าอิด เกษตรจังหวัดลำปาง เผยถึงการเปิดตลาดเกษตรกรถาวรว่าจะจะเป็นช่องทางการตลาดอย่างดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายภายใต้สโลแกน “เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ซึ่งหมายถึงสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายในตลาดจะต้องเป็นสินค้าปลอดภัยที่ได้รับการรองจากมาตรฐานจีเอพี (GAP) โดยตลาดเกษตรกรถาวร จ.ลำปาง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่เศษ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.00-14.00 น. ซึ่งขณะนี้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 109 ราย และเริ่มเข้ามาขายแล้วกว่า 84 ราย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขาย สินค้าเป็นประเภท ผัก ผลไม้ ผักพื้นบ้าน สินค้า



ให้แก่ตัวสินค้า ช่วยขยายช่องทางทางการตลาดและบริการ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

อภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวกับ “คม ชัด ลึก” ถึงที่มาโครงการตลาดเกษตรกรถาวรว่าเป็นการต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 77 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องตลาดด้วยตัวเองตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เบื้องต้นมีจำนวน 40 จังหวัด จากนั้นจึงเฟ้นหาจังหวัดนำร่องที่มีความพร้อมมากที่สุด 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6307

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 123.43 Ad Value: 217,236.80

PRValue (x3): 651,710.40

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เปิดตลาดเกษตรกรถาวร'เมืองรถม้า' จังหวัดน่านรองตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย



สำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

แปรรูป อาหารปรุงสุกพร้อม  
รับประทาน มีเงินสะพัดใน  
ตลาดกว่า 162,920 บาท  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  
2562)

“ตลาดเรามีพื้นที่อยู่  
120 ลีอก ตอนนี้มีเกษตรกร  
ที่ได้รับการคัดเลือกทยอยเข้า  
มาขายเกือบเต็มพื้นที่แล้ว  
ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก ผลไม้

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ตอนนี้นำแต่ประเภท  
เนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งลูกค้าที่มาเดินตลาดเรียกซื้อเข้ามา  
เป็นจำนวนมากกว่าตลาดครั้งเดียวจะได้ซื้อครบเลย  
ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาคัดเลือกคนขาย  
อยู่ เพราะเราไม่ต้องการพ่อค้าแม่ขายที่ทำธุรกิจมาขาย  
อยากได้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงโดยตรง”

เกษตรจังหวัดลำปางเผยขั้นตอนการคัดเลือก  
เกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนั้นจะต้องเป็น  
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น

และอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง ส่วนคณะกรรมการตลาด  
จะมาจากตัวแทนเกษตรกรในแต่ละอำเภอ มาทำ  
หน้าที่บริหารจัดการตลาด โดยจะไม่มุ่งเน้นในเชิง  
ธุรกิจ แต่จะบริหารจัดการให้ตลาดอยู่ได้ โดยจะ  
เก็บค่าเช่ากับผู้จำหน่ายแต่ละรายในอัตรา 200 บาท  
ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าน้ำประปา  
ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ เป็นต้น

“เหตุผลที่เราเปิดเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ เพราะ  
อยากจะทดลองตลาดก่อนว่าไปได้หรือไม่ ถ้าไปได้ก็  
ค่อยเพิ่มวันขาย แต่ตอนนี้เริ่มจากเสาร์-อาทิตย์ก่อน

ส่วนเวลาเปิด-ปิดเริ่มจากหกโมงเช้าถึงบ่ายสองก็เพราะ  
เกษตรกรบางรายอยู่ในอำเภอไกล การเดินทางต้องใช้  
เวลานาน แล้วอีกอย่างบริเวณใกล้ๆ กันก็มีตลาดที่เปิด  
ในช่วงเย็นอยู่แล้วด้วย มันก็จะซ้อนกัน”

อนุชยาว่า ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเวลาการจำหน่าย  
แต่ที่เป็นปัญหาคือสินค้าขาดตลาด บางรายสินค้ายังไม่  
ทันที่วางจำหน่ายก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อต่อแล้ว หรือ  
บางรายจำหน่ายหมดลงก่อนบ่ายสองโมง ตลาดยังไม่เปิด  
ทำการ ทำให้ลือกันก็จะว่างลงทันที ซึ่งตรงนี้ก็  
เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน โดยหลังจากนี้จะมีการประเมินกัน  
อีกครั้งว่าจะแก้ไขอย่างไรต่อไปกับปัญหาที่เกิดขึ้น

“ผมจะลงมาตรวจดูทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มารับฟัง  
ปัญหาเพื่อจะได้นำไปแก้ไขได้อย่างทั่วถึง เพราะการ  
ทำตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและทำแบบค่อยเป็น  
ค่อยไป แต่ก็ดีใจที่วันนี้ตลาดเราไปได้ มีสินค้าที่

หลากหลาย ลูกคาก็พอใจ  
สินค้าก็ได้มาตรฐานปลอดภัย  
เราจะมีกรมตรวจสอบสารพิษ  
ตกค้างด้วย หากเจอก็จะให้  
ใบเหลือง ถ้าตรวจเจอซ้ำ  
อีกก็จะยกเลิกผู้ค้ารายนั้น  
ทันที โดยจะให้เกษตรกร  
รายอื่นเข้ามาขายแทน ซึ่ง  
เรื่องความปลอดภัยเราให้  
ความสำคัญมาก” เกษตรกร  
จังหวัดลำปางกล่าว

อย่างไรก็ตาม การ  
ตั้งตลาดเกษตรกรถาวรที่  
จังหวัดลำปาง น่าจะเป็นตลาด  
ต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ ใน  
การที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่  
เกษตรกร ได้เรียนรู้ทางด้าน  
การผลิตและความต้องการ

ทางการตลาด ด้วยการขายสินค้า กำหนดราคาจำหน่าย  
สินค้าได้ด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรม และยังได้พบปะ  
ผู้บริโภคเพื่อมาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการไปพัฒนาผลผลิต  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์  
เฉพาะตัว อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า ช่วย  
ขยายช่องทางทางการตลาดและบริการ ซึ่งจะสามารถช่วย  
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย

● สุรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com



## อีโอสาววิจัย '2พันธุ์ข้าว' ด้านมะเร็ง

กรมการข้าวสุดเจ๋งตี  
โจทย์ รว.เกษตรฯ แดก  
แก้ปัญหาชาวนายากจน  
พัฒนา ♦ อ่านต่อหน้า 2

### ด้านมะเร็ง □ ต่อจากหน้า 1

5 พันธุ์ข้าวผ่านมติรับรองคุณลักษณะพิเศษ เผย “เมล็ดฝ้าย 62-กช 83” มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งขยายตัวป้องกันอนุมูลอิสระ “กช 81” ปริมาณอมิโลสต่ำเหมาะแปรรูปเป็นซีเรียล ลดการนำเข้าจากออสเตรเลียได้ปีละหลายล้าน “ชะสอ 62” เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มให้ผลผลิตสูงในสภาพนาพื้นที่สูง “หอมโอบเคย 62” สีได้ข้าวเต็มเมล็ด นุ่มเหนียวกลิ่นหอมฉุย ขายได้ราคาสูงทำมาแล้วรวย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมทางไกลกับหน่วยงานเกษตรทุกจังหวัด ว่า ได้เร่งติดตามงานนโยบายในแผนการผลิตเกษตรกรรมของประเทศครบวงจรโดยเน้นย้ำการลดนำเข้าการผลิตซึ่งประสานกับ รมว.สาธารณสุขแล้วพร้อมยินดีที่ทำหนังสือถึงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ รพ.ทุกแห่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์โดยตรงมาทำอาหารให้กับผู้ป่วยและโรงพยาบาลของ รพ. พร้อมประสานกับค่ายทหาร กรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลในงานอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งให้รับซื้อผลผลิตการเกษตรดังกล่าว รวมถึงการกระจายสินค้าไปจำหน่ายให้กับห้างชั้นนำในพื้นที่โดยทำเอ็มโอยูกับกลุ่มเกษตรกรเมื่อมีตลาดรองรับเกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้น

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดและส่วนกลางจะประเมินล่วงหน้าทั้งตลาดในและต่างประเทศโดยลงไปช่วยให้อุตสาหกรรมดูแลให้ทำพืช ปศุสัตว์ ประมงที่มีอนาคต ปรับเปลี่ยนทำเกษตรตัวใหม่ หรือลดรอบปลูกลง เช่น ปลูกข้าวเพียงรอบเดียว ถูกลดไปสนับสนุนชาวนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะเห็นว่ามีผลนี้ประสบความสำเร็จ มีกำไรไร่ละ 3-4

พันบาท มากกว่าทำนาปรัง เพราะต้องช่วยเกษตรกรเปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมเพาะปลูกเชิงเดี่ยวซ้ำ ๆ สภาพดินเสื่อมโทรมผลผลิตต่ำ ถิ่นตลาด ขยายขาดทุนเป็นหนี้สินมากขึ้นจนเป็นปัญหาใหญ่ทั้งโครงสร้างที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องแก้ไขได้ผลเป็นรูปธรรมโดยจะเริ่มต้นแบบวิสาหกิจ 12 แปลงใหญ่ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทำเกษตรแผนใหม่และขอให้เริ่มเดือนพ.ค. ที่มีฤกษ์ยามดีช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ด้าน นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2/2562 มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กช 81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กช 83 (หอมนิลหนองคาย 62), ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62, ข้าวเจ้าพันธุ์เมล็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมโอบเคย 62 โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่นดังนี้ ข้าวเจ้าพันธุ์ กช 81 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีเมล็ดขนาดปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 106-109 วัน (โดยวิธีปักดำ) ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูนาปรัง 917 กก.ต่อไร่และฤดูนาปี 886 กก.ต่อไร่รวงค่อนข้างแน่น จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 275 เมล็ด ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลสต่ำ 16.45 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นซีเรียล ข้าวพองอบกรอบมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวนำเข้าจากออสเตรเลีย เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียได้ปีละหลายล้านบาทเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กช 83 (หอมนิลหนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าดีต่อสุขภาพที่มีความหอม เนื้อสัมผัสข้าวกล้องสีม่วงดำไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 542 กก.ต่อไร่ ศักยภาพในการให้ผลผลิต 864 กก.ต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ดเมล็ดยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากมีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเฟอร์ูลิก แกมมาโอโอไรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ด้านทานต่อโรคใบไหม้ในระยะกล้า เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและนาแก้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดหรือพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษซึ่ง

มีตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมือง ไวต่อช่วงแสงเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 541 กก.ต่อไร่ มีลักษณะกอตั้ง ลำต้นแข็งแรงปานกลางลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกกระแจะปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง มีปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ำความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มีความหอมมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาพื้นที่สูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ค่อนข้างด้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวเจ้าพันธุ์เมล็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองเพื่อสุขภาพไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็งแรง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาวรูปร่างเมล็ดยาวเรียวยาว ท้องไข่มาก คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดมีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าที่มีเนื้อสัมผัสสีม่วงดำ หุงต้มและรับประทานดีมีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อโดยเฉพาะเป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็งมีสารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ช่วยในการเผาผลาญเหมาะกับการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกเป็นพืชแซมยางและปลูกร่วมกับไม้ที่ปลูกใหม่ในภาคใต้

สุดท้ายข้าวเจ้าพันธุ์หอมโอบเคย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลำต้นค่อนข้างแข็งแรง ใบสีเขียว ทรงกอตั้ง รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาวผลผลิตเฉลี่ย 578 กก.ต่อไร่จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด รวงปานกลาง รูปร่างเรียวยาว ท้องไข่น้อยคุณภาพการสีดีมาก สีได้ข้าวเต็มเมล็ดเป็นข้าวอมิโลสต่ำ 15.2 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำการยืดตัวของข้าวสุกปกติ ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมเหมาะสำหรับพื้นที่นาแก้นในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบาคุณภาพดี.

# ชีตเส้นเล็ก“พาราควอต” ไม่เกิน1ม.ค.63-ชูชงป.ป.ช.ฟัน

## ชีตเส้น1ม.ค.63

### ประกาศเลิก“พาราควอต”เด็ดขาด ถ้าต้องชง ป.ป.ช.ฟัน

**ผู้จัดการรายวัน360°** - ผู้ตรวจฯจัดคณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องประกาศยกเลิกใช้ “พาราควอต” เด็ดขาด ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 พร้อมชีตเส้น 60 วันให้ทบทวน ชีต! หากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ถือว่าจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดผลร้ายแรง พร้อมส่ง ป.ป.ช.เอาผิด หลังยั้งชั่งข้อเสนอผู้ตรวจฯ ด้าน คกก.อ้าง ไร้อำนาจ เตรียมรายงานนายกฯให้ ครม.เคาะแทน **อ่านต่อหน้า 11**

**ผู้จัดการรายวัน360°** - ผู้ตรวจฯจัดคณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องประกาศยกเลิกใช้ “พาราควอต” เด็ดขาด ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 พร้อมชีตเส้น 60 วันให้ทบทวน ชีตหากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ถือว่าจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดผลร้ายแรง พร้อมส่ง ป.ป.ช.เอาผิด หลังยั้งชั่งข้อเสนอผู้ตรวจฯ ด้าน คกก.อ้าง ไร้อำนาจ เตรียมรายงานนายกฯให้ ครม.เคาะแทน

วานนี้ (25 เม.ย.) นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจฯ ที่ให้เดินหน้ายกเลิกสารเคมีพาราควอต ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 ผู้ตรวจฯได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 3 ประเด็น คือ 1. ให้มีการประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 2. สร้างความรู้ความเข้าใจ และควบคุมการใช้สารพาราควอต และ 3. พิจารณาใช้สารอื่นทดแทน อย่างไรก็ตาม พบว่าจนถึงปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารพาราควอต แต่ประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีการพูดถึงคือ การยกเลิกสารอันตรายดังกล่าว ทางผู้ตรวจฯ จึงเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และยืนยันมติของผู้ตรวจฯว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องยกเลิกการใช้สารพาราควอต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 โดยผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีการประกาศยกเลิก เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนยังคุ้นเคยกับการใช้สารดังกล่าว และยังไม่มีสารอื่นทดแทน รวมทั้งคิดว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งทาง กระทรวงสาธารณสุข ก็ยังคงยืนยันข้อมูลว่า สารดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้แทนของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก็อ้างว่าตนเองไม่มีอำนาจ จึงขอความช่วยเหลือ และขอท้วงติงของผู้ตรวจฯ ครั้งนี้ข้อเสนอให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณา

“ทางผู้ตรวจฯ จึงให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายไปพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว ภายใน 60 วัน โดยมีเป้าหมายคือ ต้องประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 แต่ถ้ามีเหตุขัดข้อง ก็พร้อมที่จะรับฟัง แต่ต้องเป็นเหตุผลอันสมควรว่าเพราะเหตุใดยังคงต้องใช้สารดังกล่าวในการเกษตร ถ้าเหตุผลที่ชี้แจงมา ทางผู้ตรวจฯเห็นว่าไม่เพียงพอ ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรี นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ตาม มาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหากเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ทางประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็ได้แจ้งในที่ประชุมร่วมแล้วว่า เข้าข่ายหัวหน้าหน่วยงานเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจฯ โดยไม่มีเหตุสมควร ทางผู้ตรวจฯไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปให้คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา โดยถือว่า

ตั้งใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดผลร้ายแรง ซึ่ง ทาง ป.ช. ก็จะใช้จำนวนของผู้ตรวจการฯ เป็นหลักในการพิจารณาไต่สวน ซีมูล" เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 62 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วันหลังวันประกาศ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดตามที่กรมวิชาการจัดทำ และคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบ 6 มาตรการมาก่อนแล้ว โดยจะมีการจำกัดการนำเข้าสารเคมีลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของที่เคยนำเข้าชนิดละราว 2-3 หมื่นตันต่อปี จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้า 4-6 หมื่นตันต่อปี พร้อมยังระบุว่า หากดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ จะสามารถยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ทันที.

# 3ปี'บางระกำโมเดล' แก่'แล้ง-ท่วม'ซ้ำซาก ชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรขึ้นมือน



จากโครงการ 'บางระกำโมเดล 60' ซึ่งถือกำเนิดขึ้น เพราะปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก ย้อนไปในปี 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น จึงมอบนโยบายให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ โดยกรมชลประทาน ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทานให้เร็วขึ้น จากเดิมที่เคยปลูกในเดือนพฤษภาคมมาเป็นเดือนเมษายน เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนกรกฎาคม หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะได้รับจาก

อุทกภัย และยังใช้พื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากได้ ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีของพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำขยับเร็วขึ้นเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามณาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวร โดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด โดยไม่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องนี้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จทั้งโครงการ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15020

Col.Inch: 223.42 Ad Value: 346,301

หน้า: 13(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,038,903

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 3ปี'บางระกำโมเดล' แก่แล้ง-ท่วม'ซ้ำซากชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรชื่นมื่น

กรมชลประทาน ได้ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่ห้วงน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม และปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ สามารถนำน้ำเข้าไปกักเก็บในทุ่งบางระกำ ช่วยชะลอปริมาณน้ำได้ประมาณ 400-500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมควบคุมระดับน้ำไม่ให้กระทบต่อเส้นทางสัญจรหลักของราษฎร ช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในระหว่างที่กักเก็บน้ำไว้ในทุ่งบางระกำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการส่งเสริมอาชีพ โดยนำพันธุ์ปลา มาปล่อยลงในทุ่ง ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการทำประมง และยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากปลา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและชุมชน ในช่วงฤดูน้ำหลากได้ถึงวันละ 300-500 บาทต่อครัวเรือน

ต่อมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย จึงได้เริ่มระบายน้ำออกจากทุ่งบางระกำ โดยได้คงปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไว้ในทุ่ง สำหรับให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง)

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานและคณะ เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุม และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งการช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หรือ ภาคกลางตอนบน ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการปรับการเพาะ



ปลูกข้าวทุ่งบางระกำ โครงการบางระกำโมเดล 62

คณะ พล.อ.ฉัตรชัยเดินทางไปที่บึงตะเคิ่ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามโครงการ การปรับการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำ หรือบางระกำโมเดล 62 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

โดยโครงการเริ่มดำเนินการแรกเมื่อปี 2560 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ แม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เพาะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวในให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อจะใช้ทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำ ตัดน้ำส่วนเกินออกจากลำน้ำ ทำให้น้ำไม่เอ่อล้น

พื้นที่เข้าเมือง ซึ่งการปลูกข้าวภายใต้โครงการดังกล่าว กรมชลประทานจะส่งน้ำให้เกษตรกรตามช่วงเวลาโดยมีทุ่งรับน้ำ 2 ส่วน สามารถรับน้ำหลากได้ 2,033 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 1 พื้นที่อำเภอบางระกำ



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15020

Col.Inch: 223.42 Ad Value: 346,301

หน้า: 13(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,038,903

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 3ปี'บางระกำโมเดล' แก่แล้ง-ท่วม'ซ้ำซากชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรชื่นมื่น



จังหวัดพิษณุโลกรวม 265,000 ไร่ โดยเริ่มเพาะปลูกในเดือนเมษายน และ เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ 500 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 2 พื้นที่ได้จังหวัดนครสวรรค์ 12 ทุ่ง รวม 1,149,898 ไร่ จะเริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน สามารถรับน้ำหลากได้ถึง 1,533 ล้านลูกบาศก์เมตร

หลัง พล.อ.ฉัตรชัย ได้ถือฤกษ์เปิดเครื่องสูบน้ำจากบึงตะเคร็ง ต้นน้ำตามคลองไล่ไก่ ส่งให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.บางระกำ อีกกว่า 1,000 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการบางระกำโมเดลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำหลาก ช่วยลดความเสียหายมีรายได้ที่แน่นอน และ ในช่วงนี้มีน้ำเข้าทุ่งสามารถประกอบอาชีพด้านประมงทำให้มีรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การพักนาทำให้เกิดการปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี ส่งผลให้การปลูกข้าวรอบต่อไปมีต้นทุนการผลิตลดลงเพราะใช้ปุ๋ยน้อยลงลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผลผลิตสูงขึ้นที่โครงการดังกล่าวยังช่วยป้องกันพื้นที่น้ำท่วม โดยบึงตะเคร็งนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกต่อไปอีกทั้ง ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง มาปล่อยเพื่อสร้างระบบนิเวศอีกด้วย

ขณะที่ **นายวิบูลย์ ตังเกษมวิบูลย์** นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กล่าวชื่นชม **"บางระกำโมเดล"** ว่า ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการกักเก็บน้ำ หนองน้ำ ใช้น้ำเท่าที่ควรจะเป็น ช่วยทำให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนน้ำท่วมเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้ สำหรับ ต.บางระกำ มีพื้นที่อยู่ 2 ฝั่ง แม่น้ำยม แบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา พื้นที่แม่น้ำยมฝั่งซ้ายได้รับผลประโยชน์จากโครงการบางระกำโมเดลเพิ่มขึ้นที่เพราะอยู่ในเขตชลประทาน ทำให้มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร ทำนา เลี้ยงปลา มีน้ำมากหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ ยังมีระบบนิเวศดีขึ้น นับว่าพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำยมประสบความสำเร็จอย่างมาก ขณะที่แม่น้ำยมฝั่งขวาได้รับประโยชน์จากโครงการเพียงบางส่วน

"ความสำเร็จในการทำระบบกักเก็บน้ำ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่

บางระกำโมเดล และบริหารจัดการมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางภาคเหนือ มาพักชะลอกักไว้ที่ทุ่งบางระกำ ชาวบางระกำเป็นผู้เสียสละพื้นที่รับน้ำท่วม เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์ จึงอยากฝากให้มาช่วยเหลือนปรับสภาพพื้นที่ ดูแลสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากในพื้นที่ หนองน้ำด้วย" นายวิบูลย์กล่าว

ฝากเกษตรกร **นายสันต์ กล่ำสี** อายุ 51 ปี ชาวนา ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เปิดเผยว่า ได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งตนมีพื้นที่ทำนาในเขตบางระกำโมเดล 57 ไร่ และที่เหลืออีกกว่า 130 ไร่ อยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งขวา ซึ่งอยู่นอกเขตบางระกำโมเดล หลังจากทางราชการปรับเปลี่ยน ปฏิทินการทำนา เร่งเวลาเร็วขึ้น 1 เดือน ทำให้นาข้าวลดความเสียหาย และได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

"บางระกำโมเดล ช่วยให้ชาวนามีน้ำต้นทุน ทำนาก่อน และเก็บเกี่ยวเสร็จก่อนน้ำท่วมพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถทำนาได้ 2 ครั้ง นอกจากนี้ มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา เก็บผักบุ้งนาขายส่งแม่ค้า กำละ 5 บาท ขายปลีกกำละ 10 บาท แต่สำหรับพื้นที่นาออกเขตบางระกำโมเดล ก็ได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมซึ่งทำนา ทำมถน ทำให้ช่วงน้ำท่วมต้องใช้เรือในการสัญจร จะลำบากบ้าง เพราะรถไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ แต่หากมองในภาพรวม ถือว่าบางระกำโมเดลช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ ลดความเสี่ยงจากการทำนา และมั่นใจว่าได้ผลผลิตขายแน่นอน

ผิดจากภาพในอดีต ที่เวลาทำนา ต้องมาลุ้นว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือไม่ น้ำจะท่วมเสียหาย หรือจะมีน้ำเพียงพอทำนาหรือไม่

ทุกวันนี้ ชาวนาในพื้นที่บางระกำโมเดล มีรายได้ดี และ มีความสุขอย่างมาก!"

ความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดล 60 นับเป็นอีกโครงการที่ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวและดำรงชีพได้ตามวิถีชีวิตคนที่อยู่กับน้ำ สามารถจับสัตว์น้ำทำการประมงในช่วงฤดูน้ำหลาก สร้างรายได้เสริม อีกทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง สถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งช่วยหนองน้ำที่จะกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง การขยายผลโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15020

หน้า: 13(เต็มหน้า)

Col.Inch: 223.42 Ad Value: 346,301

PRValue (x3): 1,038,903

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 3ปี'บางระกำโมเดล' แก้แล้ง-ท่วม'ซ้ำซากชีวิตชาวนาดีขึ้น เกษตรกรชื่นมื่น



เป็นแบบอย่างที่น่า่องกระบวนการ "บางระกำโมเดล" สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างมีประสิทธิภาพเหมือน อ.บางระกำ

## กรรณิการ์ สิงหะ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/ต่างประเทศ  
**วันที่:** ศุกร์ 26 เมษายน 2562  
**ปีที่:** 29      **ฉบับที่:** 10376  
**Col.Inch:** 13.70      **Ad Value:** 15,070  
**ภาพข่าว:** ลงนามบันทึกข้อตกลง

**หน้า:** 7(ขวา)  
**PRValue (x3):** 45,210      **Clip:** Black/White



**ลงนามบันทึกข้อตกลง -** นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร” ระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโทรทอง จำกัด ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ม.5 ต.โทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานดังกล่าวด้วยเมื่อเร็วๆ นี้



## สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

### ■ เสี่ยงจากชาวไร่ยาสูบ เรียน ท่านบรรณาธิการที่นับถือ

ตอนนี้เป็นช่วงปลายฤดูของการทำไร่ยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว บ่มยากันเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ทยอยนำไปขายให้กับการยาสูบจะได้เงินไปใช้หนี้ที่กู้มาทำไว้ในตอนแรก

เงินจากการขายใบยาสูบนี้ไม่มากเท่ากับปีก่อนๆ เพราะพวกเรโดนตัดโควตาไปครึ่งหนึ่ง แต่ก็ยังโชคดีที่ได้เงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง พอช่วยเยียวยาได้บ้าง แม้ไม่ได้เท่ากับการใช้หยาดเหงื่อแรงกายลงแรงปลูก

พอสิ้นสุดฤดูกาลปลูกปีที่แล้วก็ต้องมากลุ่มใจกับฤดูกาลปลูกเดือน ต.ค. นี้ ชาวไร่กำลังรอลุ้นว่าเดือน มิ.ย. การยาสูบจะประกาศงด

รับซื้อใบยาหรือเปล่า เพราะภาษีบุหรี่ใหม่ที่ จะขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น ไปอีกเท่าตัว คนสูบก็น่าจะซื้อบุหรี่ของไม่ไหว หนีไปสูบบุหรี่เส้นกันแทน ชาวไร่ปลูกยาสูบอย่าง พวกเราก็ต้องหมดอาชีวะไป



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จะให้หนีไปทำอาชีพอื่นก็ไม่มีพี่อะไรที่ ให้รายได้ดีเท่ายาสูบที่ผลกำไรเฉลี่ยประมาณ 1 หมื่นบาท เทียบกับข้าว ข้าวโพด หรือพริกที่ ได้เงินไร่ละ 2-5 พันบาท ทั้งๆที่รัฐบาลส่งเสริม ทูทุกอย่างทั้งประกันราคา ให้เงินช่วยเหลือ

□□ ชาวไร่ยาสูบหวังรัฐบาลอุ้ม รัฐบาลหรืออาชีพดั้งเดิม □□  
เมืองสามชุกขยะขุกขุม สงสัยเทศบาลเกียรติพงษ์ □□ เป็นนง  
ภาครัฐไม่หนุนเที่ยวสงกรานต์ภูเก็ต □□

ก่อนหน้านี้ กรม. มีมติให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ และการยาสูบฯ หาแนวทาง ส่งเสริมให้พวกเราปลูกอย่างอื่นทดแทนยาสูบ ให้เสร็จก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตปีนี้ แต่จนถึงทุกวันนี้ พวกเราก็กังไม่เห็นอะไร ยังไม่เคยมีหน่วยงานใด ติดต่อหรือสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

หากรัฐบาลยังไม่มีวิธีอื่นจะช่วยเหลือ ก็อยากขอให้ชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่ในเดือน ต.ค. นี้ ออกไปก่อน.

อรุณ ชมรมชาวไร่บ่มเอง เชียงใหม่  
ตอบ คุณอรุณ

เสียงสะท้อนถึงปัญหาของเกษตรกร ปลูกยาสูบทางภาคเหนือดังแว่วมาเรื่อยๆ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาได้มาก น้อยแค่ไหน จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่น ทดแทนอย่างที่ประกาศเป็นมาตรการ

หน่วยงานที่รับเรื่องจาก กรม. มาก ก็ขอ ให้เร่งมือด้วย

เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. น่าจะมีข้อมูลอยู่ ชั้นนอก ช่วยอีกแรงก็จะดีครับ!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

### ■ เดือดร้อนกองขยะ

เรียน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ขณะนี้ชาวบ้านตลาดสามชุกบ้านข้างเคียง หลังธนาคารกรุงเทพ และหน้าธนาคารสาขา สามชุกได้รับความเดือดร้อนมาก มีคนไปเก็บขยะ

ตามถังขยะที่ทิ้งแล้วนำมากองเก็บไว้หลังธนาคาร ขอบ 20 และสะสมไว้ด้านหน้าด้วย เคียงเรียงไปเทศบาลสามชุกแต่ไม่ได้ รับการแก้ไข ไม่มีรถขี้เถ้ามาบ้าน ขณะนี้ ฝนตกก็มีกลิ่นเหม็นมาก อากาศร้อน ชาวบ้าน กลัวไฟไหม้ลามบ้านด้วย.

คนชุมชนตลาดสามชุก

ตอบ คนชุมชนตลาดสามชุก  
ที่จริงมีภาพถ่ายกองขยะส่งประกอบข้อมูล ร้องเรียนมาด้วย แต่เห็นว่าเรื่องนี้ทางเทศบาล สามชุกน่าจะไปเจอไปเห็นของจริงเองจะดีกว่า จะได้ตระหนักรู้ในหน้าที่รับผิดชอบเองว่า ปล่อยกองขยะเคลื่อนกลาดไว้แบบนี้ได้อย่างไร??

ชัย เสดเดอร์

### ■ รัฐไม่สนับสนุนท่องเที่ยว สงกรานต์?

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

บรรยากาศช่วงสงกรานต์ที่จ.ภูเก็ต หาด ป่าตอง และหน้าห้างเซ็นทรัลภูเก็ต แม้จะไม่มี นักท่องเที่ยวจีนแต่ฝรั่ง อินเดีย มาเลเซีย ส่องกง มากันเยอะ ชาวต่างชาติที่เคยมาเล่นสงกรานต์ ที่ป่าตองก็กลับมาอีก รวมทั้งหน้าห้างเซ็นทรัล ที่จัดต่อเนื่องปีที่ 2 ก็จัดได้ดี สนุก ลงตัว โดนใจ นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชอบเพราะได้เล่นสงกรานต์ ต่อเนื่องหลายวัน หลายคนน่าจะมาทุกปี มาพร้อมครอบครัว นักท่องเที่ยวไทยเองก็เยอะ นอกจากนักท่องเที่ยวจีน ชาตินอื่นๆก็มาเที่ยว

ถูกแก้กันมาก

แต่แปลกที่ จ.

ถูกแก้ไม่มีการประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ ทั้งสองแห่ง ที่จุด ททท. ก็ไม่มีประชาสัมพันธ์ ทั้งที่ตั้งคนนักท่องเที่ยวได้ อยากฝากให้ฝ่าย

ต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์

ให้มากขึ้นในปีหน้า เป็น The Beach And Songkarn In the City สอดรับกับช่วงเวลาดี.



วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

สรเดช ผู้อ่านไทยรัฐ ถูกแก้

ตอบ คุณสรเดช

จากข้อมูลที่ส่งมาก็แปลกใจเห็นรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โหมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยวเครื่องยนต์หลักในการนำรายได้เข้าประเทศในหลายปีที่ผ่านมา

สงสัยคงจะล้มพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เคยทำเงินให้ประเทศ มัวแต่ไปบูมท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะ ททท. เห็นมีสโลแกนเก๋ๆ คิดคำเท่ๆ โหมโฆษณาไม่เว้นวัน

แต่จะบริหารงานภาคการท่องเที่ยวก็น่าจะทำให้สมดุลเสีย ถึงวันนี้เหมือนจะบอนไซเมืองหลัก

มองเม็ดเงินที่ท่องเที่ยวเดิมไปเลยก็คงจะไม่ถูก!

ชัย เฮดเดอร์

เกษตรวันนี้ประจำวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562..... ● ช่วงนี้ทุเรียนเริ่มทยอยออกสู่ ตลาด ราคาตก โดยให้ดูยอดที่ส่งไปปละเท่าไร่ ท้องตลาด แต่เจ้ากระทรวงเกษตรฯอย่าง คนจีนบริโภคทุเรียนคนละกีกิโลกรัม แนวโน้ม ตลาดจีน และหากทางเปิดตลาดใหม่ ๆ เพราะจะ กฤษฎา บุญราชกลับเป็นห่วงว่าราคา ไม้ให้เกิดปัญหาซ้ร่อยขางพารา เรื่อง จะตกต่ำเหมือนขางพารา เพราะ นี้ต้องเอาใจช่วยภาครัฐ เพื่อพี่น้อง เกษตรกรจะได้ลิ้มตาอำปาก ได้..... ● แฉงประชาสัมพันธ หน่วยงานราชการที่ต้องการ ปรึกษาสัมพันธทวารต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ ที่อีเมล SAMANP@DAILY NEWS.CO.TH และ agri@ DAILYNEWS.CO.TH หรือ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2655, 2624..... ● นายกะหล่ำปลี





## แจกอีก 2 หมื่นล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

ถ้ามีการจัดอันดับ “รัฐบาลจอมแจก” ผมขอกให้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครองอันดับ 1 ของโลกไปเลย หนึ่งปีเศษที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐบาลจัดตั้ง โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “บัตรคนจน” โดยมี คนยากจนลงทะเบียนรับบัตรไปทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน และ รัฐบาลแจกเงินคนจน 14.5 ล้านคนไปแล้วกว่า 120,000 ล้านบาท แต่ก็ไม่หายจน ยังไม่นับ การแจกเงินข้าราชการบำนาญ 24,700 ล้านบาท แจกเงินชาวสวนยางสวนป่าอีก 18,000 ล้านบาท

ล่าสุด รัฐบาลกำลังจะแจกเงินอีก 22,000 ล้านบาทให้ประชาชน 14 ล้านคน เพื่อนำไปใช้จ่ายและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เห็นการแจกเงินมือเติบอย่างนี้เลยไม่แปลกใจทำไม กระทรวงการคลัง จึงต้องไปไล่ต้อน เงินฝากออมทรัพย์ 80 กว่าล้านบัญชีในธนาคาร ให้ธนาคารรายงานแจ้ง กรมสรรพากร เพื่อนำรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกบัญชีไปคิดจัดเก็บภาษี ถ้าพบว่าใครได้รับดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปีที่ได้รับการยกเว้น จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ ถ้าไม่รู้จะเก็บภาษีได้เพิ่มอีกเท่าไร แต่ถ้าเอาดอกเบี้ยปีละ 20,000 บาทไปคิดเป็นรายเดือน ก็ตกเดือนละ 1,666.66 บาท เท่านั้นเอง น้อยกว่าเงินที่รัฐบาลแจกให้คนจนที่ถือบัตรคนจน 14.5 ล้านบาทเสียอีก

เลยไม่รู้ว่ กระทรวงการคลัง กำลังคิดทำอะไรอยู่

ทีนี้ไปดู มาตรการแจกเงินก้อนใหญ่อีก 22,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ กระทรวงการคลัง จะนำเข้า กรม.ขออนุมัติในวันอังคารที่ 30 เมษายนนี้ เงินก้อนนี้จะแจกให้คนสองกลุ่ม กลุ่มแรก เป็นประชาชนที่ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับแจกเงินเพิ่มในวงเงิน 7,000 ล้านบาท กลุ่มที่สอง เป็นเงินที่ แจกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อให้

เอาไปใช้จ่ายท่องเที่ยววงเงิน 15,000 ล้านบาท

กลุ่มแรกถือ “บัตรคนจน” ยังแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมลงมา 4 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือฟรี คนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน สูงสุดไม่เกิน 3 คน ถ้ามีบุตร 3 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท เพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชุดกีฬา

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ถือบัตรคนจน ที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงเกษตรฯ จะได้รับแจกเงิน คนละ 1,000 บาทครั้งเดียว เพื่อนำเงินไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ในการเกษตร

กลุ่มที่ 3 คนพิการที่ขึ้นทะเบียนบัตรคนจนกว่า 100,000 คน จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ 200-300 บาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2562 จากเดิมที่ รัฐบาลให้เดือนละ 600-800 บาท ผ่านบัตรคนจน เท่ากับได้รับเดือนละ 800-1,100 บาท

กลุ่มที่สอง เป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ขึ้นไป ที่ไม่ได้ถือบัตรคนจน รัฐบาลจะแจกเงินให้ฟรีคนละ 1,500 บาท ไม่เกิน 10 ล้านคน ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้จ่ายช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 2 โครงการ

โครงการแรก “ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท ช่วยเปย์ เมืองรอง” ผู้ที่ขอรับเงินแจกจากรัฐบาลไปเที่ยวฟรี จะต้องลงทะเบียนออนไลน์พร้อมระบุ จังหวัดเมืองรองที่จะไปเที่ยวจะเที่ยวในจังหวัดที่ตัวเองอยู่อาศัยไม่ได้ เมื่อไปถึงที่ที่ขแล้วต้องนำ บัตรเดบิต ไป เปิดสิทธิบัตรหรือ Activate กับ เมืองรองทั้ง 55 จังหวัดที่ได้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เพื่อยืนยันตัวตน โดยแตะบัตรกับเครื่องรูตบัตรในร้านธงฟ้าของรัฐบาล

โครงการที่สอง ขยายโครงการเดิมที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อเดือนธันวาคม โดยผู้ไปท่องเที่ยว “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” ทั่วประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่หักและค่าเดินทางตามจริงไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน คนละ 15,000 บาท

มาตรการ แจกเงินฟรี 22,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจในประเทศ คนไทยมีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ ทำไมรัฐบาลต้องทุ่มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศมากมายขนาดนี้ ไหนรัฐบาลบอกว่า เศรษฐกิจยังดี จีดีพีปีนี้ยังเติบโต 3.8% น้อยกว่าปีที่แล้วนิดเดียวเอง???

“ลม เปลี่ยนทิศ”

## กรมส่งเสริมการเกษตรจัด 3 โครงการ ลดพื้นที่การเผาและลดปัญหาหมอกควัน

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมประเทศไทย พบว่า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง มีผลทำให้เกิดปัญหาหมอกพิษทางอากาศสูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดดำเนินการเพื่อลดพื้นที่การเผาและลดปัญหาหมอกควัน ใน 3 โครงการ ดังนี้



นายสำราญ สารบรรณ

**1. การดำเนินการเพื่อลดการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า** โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมผู้ค้าพืชไร่ ดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559/60 โดยมีแนวโน้มการปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งจากการดำเนินการมาเป็น เวลา 2 ปี ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลง

**2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร** เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยในปี 2557 - 2562 ดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหารุนแรงใน 10 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับในปี 2562 ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการเผาสูง จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินการ (ภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่ปี 2557 - 2562)

**3. โครงการรณรงค์สร้างมูลค่าจากไร่นาสีเขียวอย่างยั่งยืน** เนื่องจากโอกาสสมทวงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ “โครงการรณรงค์สร้างมูลค่าจากไร่นาสีเขียวอย่างยั่งยืน” โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)



สำหรับทางเลือกในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้การเกษตรให้เกิดมูลค่า ได้แก่ **ทางเลือกที่ 1** การโคกปลูกตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี **ทางเลือกที่ 2** นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนการผลิต **ทางเลือกที่ 3** นำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเพื่อใช้เลี้ยงโค **ทางเลือกที่ 4** นำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน โดยนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งหรืออัดก้อน **ทางเลือกที่ 5** นำมาเพาะเห็ด นำมาผลิตกระดาษ หรือของประดับ **ทางเลือกที่ 6** นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้าแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช เก็บรักษาความชื้น “อุ้มน้ำ อุ้มน้ำ” **ทางเลือกที่ 7** นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูกทดแทนการเผา ซึ่งจะช่วยลดการเผา และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และ**ทางเลือกที่ 8** จำหน่ายวัสดุเหลือใช้การเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้กากปาล์ม กากมัน ชังข้าวโพด เศษไม้ขยะ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 โครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการเผาและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตรได้อย่างแน่นอน